



# การรณยฆาตลูกออทิสติก...หน้า 3

## พบแม่ฆ่าลูกป่วยเป็นโรคประสาท

### กินยาหวังตายตามไม่สำเร็จ-รำไห้โรทางออก

**กรุงเทพฯ ●** แม่บ้านก่อดีสุดสะเทือนใจ รัศคอลลูกสาววัย 15 เสียชีวิตแล้วนอนกอดศพ ก่อนกินยาระงับประสาทผสมเบียร์หวังฆ่าตัวตายตาม แต่ไม่สมใจจึงแจ้งตำรวจ พบเป็นโรคประสาทเข้ารักษาแรมปีหลังสามีตาย ตัวคนเดียวแบกรับภาระไม่ไหว ตัดสินใจกระทำการรณยฆาต

เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 12 กันยายนนี้ ร.ต.ท.อุกฤษฏ์ สุธีรพงศ์สิทธิ์ รองสารวัตรสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง รับแจ้งเหตุแม่ผูกคอลลูกตัวเองเสียชีวิตในห้องพัก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. จึงไปตรวจสอบ พบว่าที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ในห้องเลขที่ 308 ชั้น 3 พบ น.ส.ยลวดี สายเครือคำ อายุ 52 ปี นั่งร้องไห้ข้างศพลูกสาววัย 15 ปี ที่นอนอยู่บนเตียง ลำคอมีรอยขีด และพบยาระงับประสาท สีเหลืองประมาณ 30 เม็ด อยู่ในเตียง บริเวณประตูห้องเข้ามีโซ่ยาวประมาณ 1 เมตร ท้อยอยู่

น.ส.ยลวดีให้ปากคำว่า มีอาชีพเป็นแม่บ้านรับจ้างทำความสะอาด มีสามี และมีลูกสาวคนเดียวซึ่งเป็นเด็กออทิสติกตั้งแต่เกิด ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สามีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด ตนจึงต้องเลี้ยงดูลูกเพียงลำพังจนเกิดความเครียดสะสม ต้องกินยานอนหลับวันละ 2 เม็ด ก่อนจะตื่นเข้าไปทำงานหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายจิปาถะ ทั้งต้องใช้โซ่ล็อกห้องไว้เพื่อกันลูกสาวออกไปข้างนอก

หญิงผู้นี้กล่าวว่า ไม่สามารถแบกรับภาระที่เผชิญอยู่ได้อีกต่อไป จึงคิดที่จะฆ่าลูกเพื่อให้พ้นความทรมาน โดยหาวิธีการที่จะทำให้ลูกเจ็บปวดน้อยที่สุด กระทั่งวันที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา ตัดสินใจลาออกจากงานแล้วนอนอยู่กับลูกจนถึง 9 โมงเช้า ก็ลงมือใช้ผ้ารัดคอลลูกจนเสียชีวิต จากนั้นก็นอนกอดลูกจนหลับไป เมื่อตื่นขึ้นมาลงไปซื้อเบียร์ 3 ขวดมาดื่มพร้อมกับกินยานอนหลับจำนวนหนึ่งหวังจะฆ่าตัวตายตามลูก ทว่ากลับอาเจียนออกมาและหมดสติไป ตื่นอีกทีกลางดึกราว 02.30 น. จึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจ

ต่อมา พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เดินทางไปยัง สน.ทุ่งสองห้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีนี้ ก่อนจะเปิดเผยว่า จากการสอบสวนทราบว่า น.ส.ยลวดีผู้เป็นแม่เกิดความเครียดอย่างหนักหลังสามีตาย และตนเองต้องแบกรับภาระเพียงลำพัง ไม่มีญาติพี่น้องมาช่วยเหลือแล ทำงานเป็นแม่บ้าน รายได้ไม่พอใช้ เวลาไปทำงานก็จำเป็นต้องทิ้งลูกไว้ที่ห้องเพียงลำพัง จากการตรวจสอบพบด้วยว่า น.ส.ยลวดีมีประวัติเข้ารับการรักษาที่ รพ.ประสาท เพราะป่วยมีอาการทางจิต และมีบัตรของทางสถานันประสาทวิทยาออกให้เมื่อปี 2557 จึงสันนิษฐานว่ามีอาการป่วยจริง ทั้งต้องวินิจฉัยด้วยว่าปัจจุบันอาการทางจิตหายเป็นปกติแล้วหรือไม่ หากยังไม่หายดี ก็ต้องพิสูจน์ให้ทราบว่าขณะลงมือก่อเหตุมีอาการทางจิตกำเริบหรือไม่ ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับแพทย์เป็นผู้ลงความเห็นว่าเป็นผู้ป่วยหรือไม่ และขึ้นอยู่กับทางศาลเป็นผู้พิจารณาว่าขณะนั้นรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีหรือไม่

ผบชน.เปิดเผยด้วยว่า เจ้าหน้าที่ยังพบจดหมายวางอยู่ข้างยาระงับประสาท ระบุชื่อผู้เขียนคือ น.ส.ยลวดี บอกว่าหากตนเองเป็นอะไร ช่วยนำลูกสาวส่งบ้านราชวดีหญิง และติดต่อแม่กับพี่สาวของตนให้ทราบด้วย อีกทั้งยังพบบัตรนัดผู้ป่วยวันที่ 18 ม.ค.61 ที่คลินิกจิตเวช 214 สถานันประสาทวิทยา สาเหตุที่นัดหมายคือติดตามอาการ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถานันราชานุกูล กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ เพราะต้นทุนเขาลำบากอยู่แล้ว พอมาเจอลูกป่วยออทิสติกก็ยิ่งลำบาก ซึ่งโรคนี้มีลักษณะเฉพาะตัว จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากเด็กคนอื่นที่พ่อแม่ไม่คุ้นเคยไผล่มาเรื่อยๆ ในแง่ของการรักษา ทางแพทย์จะรักษาด้วยยา ยาไม่ใช้ทั้งหมดจะสามารถลดความก้าวร้าว เรื่องการกินนอนการนอน ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของเด็กและตัวแม่เกื้อหนุน หากแม่ไม่เห็นทางออกและไม่เข้าใจก็จะเกิดความทุกข์ จน

มองไม่เห็นทางออก ดังนั้นถ้าเด็กไม่สบตา ไม่พาที่ไม่ชี้นิ้ว ขอให้คุณแม่ระวังว่าเขากำลังถูกรบกวนด้วยโรคออทิสติก หรือพัฒนาการบกพร่องซ้ำเติมหรือไม่ ให้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

“แม้ว่าพ่อแม่จะผิดหวังจากการมีลูกที่ไม่ได้สวยงามทางกาย แต่หากตั้งหลักดีๆ จะรู้ว่าพวกเขาก็เป็นของขวัญที่ดีในชีวิตเช่นกัน พ่อแม่ทำความเข้าใจตัวโรค และการเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่ดีในลูกได้ แม้จะไม่เหมือนเด็กทั่วไป แต่เขาก็มีความพิเศษ มีความน่ารัก และสังคมไทยยังเป็นสังคมที่โอบอุ้มดูแลกันได้ หรือหากคิดอะไรไม่ออกสามารถโทร.มาที่สายด่วน 1323 เพื่อขอคำปรึกษาได้” พญ.อัมพรกล่าว.